

ĐÔNG LÂM

Hơn 100 liệt sĩ chờ quy tập về nghĩa trang quê hương

Được xây dựng từ thời kháng chiến chống Pháp, đến nay nghĩa trang liệt sĩ xã Đông Lâm (Tiền Hải) không còn diện tích để quy tập hài cốt liệt sĩ. Đây là nỗi băn khoăn, trăn trở của chính quyền địa phương cũng như mong mỏi của thân nhân gia đình liệt sĩ khi lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) đang đến gần.

Nghĩa trang liệt sĩ xã Đông Lâm hiện đang an táng 228 liệt sĩ của 7 xã (Đông Lâm, Đông Cơ, Đông Minh, Đông Hoàng, Đông Phong, Đông Trung và Nam Cường), trong đó riêng liệt sĩ xã Đông Lâm là 96 người. Nghĩa trang được xây dựng từ thời kháng chiến chống Pháp với tổng diện tích 3.500m². Trải qua hàng chục năm xây dựng, đến nay ngoài cổng vào, tường rào bao quanh đã xuống cấp, toàn bộ diện tích của nghĩa trang đã sử dụng hết. Ông Trần Văn Ôn, Chủ tịch UBND xã Đông Lâm chia sẻ: Hiện nay, theo thống kê của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tiền Hải, tổng số liệt sĩ của 7 xã lên đến gần 1.000 người gồm cả liệt sĩ đã xác định được danh tính và chưa xác định được danh tính đang yên nghỉ tại các nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước. Với số liệt sĩ đông trong khi diện tích nghĩa



Nghĩa trang liệt sĩ xã Đông Lâm đã xuống cấp và không còn diện tích để quy tập hài cốt liệt sĩ.

trang có hạn, vì vậy đến năm 2014 toàn bộ khuôn viên của nghĩa trang chỉ đủ cho 228 liệt sĩ yên nghỉ. Thực tế, trước đây vài năm, để đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân gia đình liệt

sĩ, địa phương đã phải mở rộng thêm 3 hàng mộ giáp hai bên tường đầu trong cây xanh làm nơi quy tập hàng chục phần mộ liệt sĩ, nhưng đến nay vẫn không đủ đáp ứng cho trên 100

hài cốt liệt sĩ mà người thân đã tìm thấy phần mộ mong muốn được đưa về nghĩa trang quê nhà. Trước thực tế đó, chính quyền xã Đông Lâm cùng các địa phương có liệt sĩ đang an táng tại

nghĩa trang nhiều lần gặp gỡ, trao đổi để có kế hoạch mở rộng nhưng do chưa huy động được nguồn kinh phí và quỹ đất nên việc mở rộng vẫn chưa được triển khai.

Để giải quyết vấn đề thiếu quỹ đất quy tập hài cốt liệt sĩ cũng như đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân liệt sĩ, phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, năm 2015, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, UBND xã Đông Lâm đã chuyển đổi 3.200m² đất nông nghiệp ngay sát nghĩa trang làm nơi yên nghỉ cho các liệt sĩ, đồng thời mời chính quyền các xã hợp để bố trí nguồn kinh phí xây dựng, trong đó tập trung kêu gọi từ nguồn kinh phí xã hội hóa và đóng góp của người dân địa phương. Trước mắt, chính quyền xã xin kinh phí hỗ trợ của tỉnh, huyện để giải phóng mặt bằng. Ông Trần Văn Ôn, Chủ tịch UBND xã Đông Lâm cho biết thêm: Với tổng kinh phí dự toán xây dựng hơn 3,5 tỷ đồng, cùng với chính quyền địa phương các xã bố trí một phần kinh phí xây dựng, chúng tôi cũng lập dự toán để xin kinh phí hỗ trợ từ tỉnh, huyện và huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng nghĩa trang.

Theo kế hoạch, để chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ, UBND huyện Tiền Hải dự kiến bố trí trên 200 triệu đồng cùng kinh phí địa phương để xây dựng tường bao xung quanh và san lấp mặt bằng. Dự kiến ngày

29/5 sẽ khởi công xây dựng và phần đầu đến trước ngày 27/7/2017, việc san lấp, xây tường bao sẽ hoàn thiện để có thể đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang quê nhà, đáp ứng tâm nguyện của nhiều thân nhân gia đình liệt sĩ. Ông Lê Văn Thái, thôn Thanh Đông, xã Đông Lâm có anh trai là liệt sĩ Lê Văn Triều chiến đấu tại chiến trường Campuchia và hy sinh tại nước bạn. Năm 1999, hài cốt của liệt sĩ Lê Văn Triều đã được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ Đốc Bà Đắc, huyện Tịnh Biên (An Giang). Trước việc nghĩa trang liệt sĩ xã sắp mở rộng để quy tập hài cốt liệt sĩ, ông và gia đình rất xúc động, ông chia sẻ: Từ nhiều năm qua, gia đình tôi cũng như nhiều gia đình xã Đông Lâm và các xã lân cận có người thân đang an táng tại một số nghĩa trang trong cả nước mong muốn được đưa hài cốt của người thân về quy tập tại nghĩa trang quê nhà nhưng do không còn nơi quy tập vẫn phải chờ đợi. Nghĩa trang được mở rộng không chỉ gia đình tôi mà nhiều gia đình liệt sĩ sẽ đưa người thân về an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà để thuận tiện cho việc hương khói.

Việc mở rộng khuôn viên nghĩa trang cũng các hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ của chính quyền xã Đông Lâm không chỉ đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân liệt sĩ, đó còn là sự thể hiện lòng biết ơn đối với những liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

NGUYỄN CƯỜNG

BAN CHQS HUYỆN HƯNG HÀ Hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sĩ

Ban CHQS huyện Hưng Hà vừa tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề "Uống nước nhớ nguồn, đến ơn đáp nghĩa", kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Các chỉ tiêu thi đua được đơn vị tập trung vào đẩy mạnh là thi đua sẵn sàng chiến đấu cao, huấn luyện giỏi, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Với quyết tâm thực hiện "3 thực chất" trong huấn luyện đó là: huấn luyện thực chất; kiểm tra thực chất; đánh giá kết quả thực chất. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với gia đình hậu phương quân đội. Trong đó vận động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng 1 nhà tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng tặng đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn, đến ơn đáp nghĩa" và tổ chức thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới".

VĂN DUNG (Bộ CHQS tỉnh)

VŨ THƯ Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Vũ Thư hiện có 62.088 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 25% dân số.

Thời gian qua, cùng với việc thực hiện các chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội, huyện Vũ Thư đã không ngừng chăm lo đến các vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em như chương trình hành động bảo vệ trẻ em; chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; chương trình hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;... Các chính sách ưu đãi giáo dục được thực hiện đầy đủ với sự tham gia của các ngành, các hội, đoàn thể, địa phương. Cùng với đó các cấp, các ngành huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện các chương trình, mục tiêu vì trẻ em; tình thân xã hội hóa ngày càng được khơi dậy đã góp phần đem lại môi trường xã hội an toàn lành mạnh, bảo đảm cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Nhờ đó, 100% trẻ em mới có không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em khuyết tật trên địa bàn huyện được chăm sóc, giúp đỡ từ chính sách của nhà nước, cộng đồng và các tổ chức xã hội trong và ngoài huyện; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế; trẻ em bị bệnh tim, dị tật bẩm sinh được sàng lọc và được hỗ trợ kinh phí phẫu thuật, điều trị; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm từ 13,6% năm 2015 xuống còn 13% năm 2016; tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi mẫu giáo và đi học đúng độ tuổi đạt 100%, tỷ lệ học sinh khuyết tật được giáo dục hòa nhập đạt 70%...

LÊ TRUNG (Đài TTTH Vũ Thư)

TRẠM Y TẾ XÃ THÁI THỌ Chăm sóc sức khỏe nhân dân

4 tháng đầu năm 2017, Trạm Y tế xã Thái Thọ (Thái Thụy) khám và điều trị cho 931 lượt bệnh nhân, không để xảy ra tai biến trong chuyên môn. Các chương trình y tế có mục tiêu đạt kết quả tốt. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi toàn xã giảm so với mức bình quân chung của huyện.

Cán bộ y tế xã và y tế thôn được tập huấn nghiệp vụ về các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là các dịch bệnh mới, nguy hiểm như cúm A/H5N1, H7N9, tiêu chảy cấp, viêm não Nhật Bản. Đồng thời làm tốt chức năng giám sát, phát hiện dịch bệnh sớm ngay từ cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì tổng vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng. Trong thời điểm giao mùa, Trạm Y tế xã Thái Thọ cấp phát thuốc, hướng dẫn nhân dân tắm màn diệt muỗi phòng bệnh sốt xuất huyết, khuyến cáo người dân ăn chín, uống sôi để phòng dịch bệnh tiêu chảy. Đồng thời phối hợp Đài Truyền thanh xã tăng thời lượng tuyên truyền về Luật An toàn thực phẩm, cùng với tổ kiểm tra liên ngành của xã tổ chức cho chủ cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm ký cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với các gia đình tổ chức ăn uống đông người cũng được tư vấn, hướng dẫn ký cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều năm qua xã Thái Thọ không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm.

LÊ LAN (Đài TTTH Thái Thụy)

KUÂN PHƯƠNG

Trung úy Bùi Đức Thiện, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng PK20 cho biết: Đoàn cơ sở Phòng PK20 hiện có 127 đoàn viên thanh niên, sinh hoạt tại hai chi đoàn trực thuộc (Chi đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Chi đoàn Cảnh sát cơ động); trong đó có 90 đoàn viên là chiến sĩ nghĩa vụ, 59 đảng viên trẻ đang sinh hoạt đảng. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Đoàn cơ sở Phòng PK20 luôn chủ động tham mưu với lãnh đạo đơn vị lập các kế hoạch, các phương án tuần tra, kiểm tra nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là các địa bàn Nông trường. Các chiến sĩ trẻ hăng hái tình nguyện ứng trực chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các sự kiện chính trị - xã hội, các đoàn khách đến thăm và làm việc tại Thái Bình.

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Phòng PK20 đã bám sát kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, kế hoạch tổ chức các đợt phát động thi đua ra quân tấn công trấn áp tội phạm của Công an tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể. Phát động

SỨC TRẺ ở Phòng Cảnh sát cơ động

Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động (PK20), Công an tỉnh đã lập nhiều thành tích, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

thi đua trong đoàn viên nêu cao tinh thần xung kích, tự giác, trách nhiệm trong công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc chủ động tham mưu cho cấp trên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng, hướng dẫn công việc, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ, Đoàn cơ sở Phòng PK20 còn xây dựng các công trình, phần việc thanh niên như đường tuần tra thanh niên, vọng gác thanh niên, nhà xe thanh niên... Đoàn cơ sở Phòng PK20 cũng tham mưu với lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác nắm bắt tình hình, điều tra cơ



Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, tuổi trẻ Phòng Cảnh sát cơ động còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

bản, phối hợp cơ quan chủ quản, các đơn vị nghiệp vụ triển khai tốt các phương án bảo đảm an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, tham mưu, tham gia giải quyết tốt tình hình không để phức tạp xảy ra; đã bảo vệ an toàn tuyệt đối 6 mục tiêu trọng điểm. Nhiệm kỳ 2014 - 2017, lực lượng thanh niên Phòng PK20 đã phối hợp bảo vệ an toàn 217 lượt đoàn khách, 886 lượt các đồng chí lãnh đạo của trung ương, khách nước ngoài về thăm và làm việc tại Thái Bình.

Tại Chi đoàn Thanh niên Cảnh sát cơ động, đoàn viên luôn thường trực chiến đấu cao, tham gia hàng nghìn ca tuần tra vũ trang trên các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Nhiệm kỳ qua, đoàn viên của Chi đoàn đã tham gia phát hiện, xử lý 2.096 trường hợp vi phạm hành chính, bắt giữ 14 vụ, 17 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; 2 vụ trộm cắp, thu giữ nhiều vũ khí thô sơ của đối tượng gây rối... góp phần bảo đảm an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, các cán bộ, chiến sĩ là đoàn viên thực hiện hàng trăm kế hoạch bảo đảm an ninh

trật tự dịp lễ, tết, bảo vệ đại hội đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, bảo vệ thi công các công trình trọng điểm của tỉnh...

Đại úy Phạm Đình Thám, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Song song với việc hoàn thành tốt các hoạt động nghiệp vụ của ngành, Đoàn cơ sở Phòng PK20 còn là lực lượng xung kích trong các hoạt động xã hội với tinh thần nguyện và trách nhiệm cao trước cộng đồng. Các hoạt động hiến máu tình nguyện, giúp nhân dân gặt lúa, khắc phục hậu quả mưa, bão, vệ sinh môi trường, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... đều được cán bộ, chiến sĩ trẻ tích cực tham gia, hưởng ứng. Từ các phong trào, hoạt động trên, nhiệm kỳ qua, Đoàn cơ sở Phòng PK20 đã giới thiệu cho các chi bộ, Đảng ủy Phường PK20, để nghị Đảng ủy Công an tỉnh kết nạp Đảng cho 113 đoàn viên thanh niên ưu tú; đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Trên địa bàn xã Đông Phương, các hộ giết mổ gia súc, gia cầm nằm rải rác trong các khu dân cư; thực phẩm tươi sống đưa vào chợ bầy bán tràn lan nên việc kiểm soát giết mổ, mua bán, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, kiểm tra tiêu độc, khử trùng còn gặp nhiều khó khăn. Cuối năm 2016, chợ Vàng được dự án Lifsap do Ngân hàng Thế giới chọn lựa đầu tư nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống đạt các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm. Đến giữa tháng 5/2017, khu bán thực phẩm tươi sống tại chợ Vàng đã hoàn tất, đi vào hoạt động.

Chúng tôi ghé thăm chợ Vàng khi xã mới chuyển tiểu thương vào khu bán thực phẩm tươi sống thực rất khang trang, sạch sẽ. Tại khu quầy bán thịt, bê mặt nền chợ được ốp lát sạch sẽ, mặt quầy bằng inox, bên dưới mặt quầy có

Hưởng lợi từ chợ Lifsap

Khu bán thực phẩm tươi sống chợ Vàng, xã Đông Phương (Đông Hưng) thuộc dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (Lifsap) Thái Bình vừa đi vào hoạt động sẽ là giải pháp lâu dài góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi lợn và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

tủ đựng; quầy bán rau, cá được tôn cao 10cm, đánh dốc về rãnh thu nước phía trước, nền quầy ốp gạch chống trơn, chống rêu mốc. Chợ có hệ thống chiếu sáng và hệ thống cấp, thoát nước hợp vệ sinh, có máy rửa khu kinh doanh thực phẩm tươi sống. Ông Phạm Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND xã Đông Phương cho biết: Khu bán thực phẩm tươi sống gồm 28 quầy bán thịt lợn, cá, rau và các công trình phụ trợ khác được xây dựng trên tổng diện tích 787,02m² với tổng mức đầu

tu trên 2 tỷ đồng. Thịt bán tại chợ phải có nguồn gốc xuất xứ, an toàn cho người tiêu dùng, có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y, bày bán trên bàn hoặc treo trên móc. Tuy mới đi vào hoạt động nhưng hầu hết các tiểu thương của chợ Vàng rất vui mừng. Bà Hoàng Thị Vương, tiểu thương bán thịt chia sẻ: Tôi bán thịt tại chợ Vàng đã nhiều năm nay. Khi chưa được đầu tư nâng cấp, đến phiên chợ phải đi tận cuối chợ để lấy nước sạch và đổ nước thải,

giờ vòi nước sạch được gắn ngay cạnh quầy bán thịt, hệ thống thoát nước thải ngay dưới sàn rất thuận tiện. Từ quầy bán thịt đến lối đi được ốp đá, lát gạch khang trang, sạch đẹp, rất thuận tiện cho tiểu thương làm vệ sinh trước và sau khi bán hàng. Bà Vũ Thị Đào, tiểu thương chợ Vàng cho biết: So với khu chợ cũ, khu bán thực phẩm tươi sống mới thuận lợi hơn về nhiều mặt. Ngoài bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy chuẩn, sạch sẽ, ngăn nắp, có mái

tôn chắc chắn, tiểu thương chúng tôi không còn phải sợ mưa gió hay nắng nóng ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm nữa. Chúng tôi hứa bán thịt có nguồn gốc bảo đảm chất lượng.

Ngoài đầu tư về cơ sở hạ tầng, dự án Lifsap còn tổ chức các chương trình tập huấn, hướng dẫn cho Ban quản lý chợ, các tiểu thương cách vận hành, bảo quản tài sản và tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng an tâm khi chọn mua thực phẩm tươi sống và gọi chợ Vàng là chợ Lifsap. Chị Nguyễn Thị Tinh, thôn Trần Phú, xã Đông Phương cho biết: Từ ngày có chợ Lifsap, các gian hàng bày bán ngăn nắp, có hệ thống, đặc biệt toàn bộ sản phẩm tại chợ đều bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn, giá cả cũng rẻ nên chúng tôi rất yên tâm mua hàng.

Ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn cho biết: Chợ Vàng là 1 trong 64 chợ của toàn tỉnh nằm trong dự án Lifsap. Mục tiêu của các chợ này là nhằm tăng sức cạnh tranh, nâng cao giá trị thực phẩm tươi sống, đặc

biệt là thịt lợn, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Thông qua các khu bán thực phẩm tươi sống của các chợ nằm trong dự án, đặc biệt là vào

thời điểm giá lợn xuống thấp, việc tiêu thụ thịt lợn khá khan như hiện nay sẽ tạo tâm lý tốt cho bà con trong tình mua thịt lợn, tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi.

THU HIỀN



Sạp bán thịt lợn ở khu chợ không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.